

THÁI BÌNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG...

(Tiếp theo trang 4)

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã bỏ lá phiếu đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

* Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử và thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Trần Lãm đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Do có sự chuẩn bị chu đáo, việc bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, an ninh trật tự được bảo đảm.

Ngay sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử tại các địa phương, đơn vị.

* Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử tại thành phố Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ và huyện Thái Thụy. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Vũ Mạnh Hiến, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh.

Kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình), khu vực bỏ phiếu số 5, xã Quỳnh Hưng, khu vực bỏ phiếu số 4, thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ), khu vực bỏ phiếu số 1, xã Thụy Chính, khu vực bỏ phiếu số 6, xã Dương Phúc (Thái Thụy), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh ghi nhận, biểu dương các địa phương đã thực hiện bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình các bước bầu cử; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri đi bỏ phiếu đúng, đủ và bảo đảm thời gian theo quy định. Nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo trong việc bố trí bảng niêm yết danh sách các ứng cử viên tạo thuận lợi cho cử tri theo dõi, lựa chọn những người xứng đáng nhất bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp; đồng thời, bảo đảm tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo các địa phương báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh: Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu ổn định. Công tác bầu cử tại các khu vực phong tỏa đều được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bảo đảm quyền công dân của cử tri và yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các địa phương đã chủ động kịch bản sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra.

Qua nắm bắt tình hình thực tế tại các điểm bỏ phiếu và báo cáo nhanh công tác bầu cử của các địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh khẳng định: Với sự nỗ lực tích cực của ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp, sự tin tưởng và đồng thuận của nhân dân toàn tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh phụ trách các huyện, thành phố tiếp tục bám nắm địa bàn, nắm chắc tình hình, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, đơn đốc công tác bầu cử, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra. Các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri đi bỏ phiếu để bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ công dân.

* Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử tại các xã: Đông Quan, Hà Giang, thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng); Văn Lang, Chí Hòa (Hưng Hà); Dũng Nghĩa, Vũ Vinh (Vũ Thư).

Tại các khu vực bầu cử đều được trang hoàng rực rỡ. Các tổ bầu cử bố trí đầy đủ dụng cụ sát khuẩn, khẩu trang, thực hiện giãn cách, yêu cầu mọi người thực hiện đúng khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế khi vào khu vực bỏ phiếu. Ngoài ra, các tổ bầu cử còn phân công thành viên đón tiếp, hướng dẫn cử tri vào bàn kiểm tra, đối chiếu danh sách cử tri, phát phiếu bầu, bỏ phiếu và đóng dấu vào thẻ cử tri. Lực lượng công an, quân sự phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh trật tự khu vực bỏ phiếu.

Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã thăm hỏi, động viên thành viên các tổ bầu cử và cử tri đi bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu. Đồng chí đề nghị thành viên các tổ bầu cử nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được phân công, tổ chức bầu cử chặt chẽ, đúng luật, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất, vi phạm, góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa

Thái Bình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện có nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số xã vừa sáp nhập. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các bước, quy trình, nội dung chuẩn bị bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng quy định của pháp luật, tiến độ để ra với chất lượng cao nhất. Cùng với đó, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đã vào cuộc tích cực trong công tác chuẩn bị, cử tri đi bầu cử đông đủ. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, đến 21 giờ ngày 23/5, 1.823 khu vực bỏ phiếu tuyên bố kết thúc cuộc bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu trên địa bàn toàn tỉnh đạt 99,5% so với tổng số cử tri trong toàn tỉnh. 1.823/1.823 khu vực bỏ phiếu đã mở hòm phiếu an toàn. Như vậy, cuộc bầu cử ở Thái Bình đã diễn ra an toàn, đúng luật và thành công.

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra an toàn, đúng luật và thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

* Kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử tại Tiên Hải, Kiến Xương, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới thăm, động viên cử tri các khu vực bỏ phiếu: thôn Bắc, xã Tây Giang; thôn Bắc Trạch 1, xã Văn Trường; thôn An Nhân Hưng, xã Bắc Hải (Tiên Hải); thôn Đức Chính, xã Nam Bình; tổ dân phố Tiên Tuyến, thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh ghi nhận và biểu dương các tổ bầu cử đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; biểu dương các cử tri đã nêu cao tinh thần trách nhiệm sự hoàn thành việc bầu cử và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí đề nghị ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các huyện và các tổ bầu cử tổ chức bầu cử chặt chẽ, đúng luật; tích cực tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bầu cử để chủ động phòng, chống dịch Covid-19; các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là khu vực bỏ phiếu, góp phần để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

* Cùng ngày, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố đã kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các địa phương, đơn vị.

Tại các nơi đến kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử của các địa phương, đơn vị, ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp, đặc biệt là thành viên các tổ bầu cử làm việc rất nhiệt tình, trách nhiệm; cử tri đã sắp xếp công việc, thời gian đi bỏ phiếu sớm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các đồng chí lưu ý các tổ bầu cử cần tích cực rà soát số lượng cử tri chưa bầu cử để tập trung vận động, hướng dẫn cử tri đi bầu cử. Tiếp tục phân luồng khu vực bỏ phiếu, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu theo quy định, bảo đảm đúng, đủ, không để xảy ra sai sót; làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực bỏ phiếu. Sau khi hoàn thành bỏ phiếu, công tác kiểm phiếu phải thực hiện một cách chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đúng luật.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử toàn tỉnh đạt 99,5%

Trong không khí tung bừng, phấn khởi của ngày hội non sông, ngày 23/5, hơn 1,3 triệu cử tri Thái Bình nô nức đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đến 7 giờ, 1.823 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh đã khai mạc bầu cử. Trong đó, khu vực bỏ phiếu số 6, thôn Tử Đô, xã Thụy Sơn (Thái Thụy) và khu vực bỏ phiếu số 7, xã Tây Lương (Tiên Hải) tổ chức khai mạc bầu cử sớm nhất (5 giờ 30 phút).

Cuộc bầu cử lần này, Thái Bình có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu 9 đại biểu; 16 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, bầu 62 đại biểu; 64 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, bầu 312 đại biểu; 1.781 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, bầu 6.580 đại biểu. Toàn tỉnh có 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 107 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, 504 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 11.049 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. So với nhiệm

kỳ 2016 - 2021, kỳ bầu cử lần này số đại biểu ấn định được bầu tại các đơn vị bầu cử và số người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đều giảm.

Trong ngày bầu cử, 1.823 khu vực bỏ phiếu được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Công tác tuyên truyền, vận động cử tri đi bỏ phiếu được đẩy mạnh với nhiều hình thức, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Các địa phương sử dụng các phương tiện lưu động đến tận các khu dân cư để tuyên truyền, cổ động, nhắc nhở cử tri đi bầu cử. Các phương tiện thông tin đại chúng cập nhật thường xuyên không khí phấn khởi của cử tri tại các địa phương khi đi bầu cử; tỷ lệ cử tri bỏ phiếu; tâm tư, tình cảm của cử tri trong ngày hội non sông và kỷ vọng gắn liền các đại biểu nếu trúng cử. Các cử tri đều nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ của mình, chủ động đến các khu vực bỏ phiếu từ sớm và thể hiện sự phấn khởi, nghiêm túc tham gia bầu cử. Các tổ phụ trách bầu cử thực hiện đúng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, các quy định về bầu cử, bố trí lực lượng hướng dẫn cử tri bỏ phiếu bầu cử.

Việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử được các địa phương, đơn vị đặc biệt coi trọng. Các lực lượng làm nhiệm vụ tổ chức bầu cử và cử tri đều thực hiện đúng khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Đặc biệt, Thái Bình có 10 khu cách ly tập trung, 10 khu vực phong tỏa, 3.746 người cách ly tại nhà, 11 bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ và xác định mắc Covid-19. Việc bỏ phiếu ở những khu vực này là sử dụng hòm phiếu phụ, thực hiện theo một quy trình nghiêm ngặt bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Các điều kiện về giao thông, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, thông tin liên lạc phục vụ công tác bầu cử, thời tiết trong ngày bầu cử đều thuận lợi cho cử tri đi bầu cử. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

NHÓM PHÓNG VIÊN



Cử tri cao tuổi tham gia bầu cử.



Cử tri 18 tuổi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.



Cử tri xã Văn Trường (Tiên Hải) tham gia bầu cử.



Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình bầu cử.



Cán bộ, nhân viên y tế khu vực cách ly, phong tỏa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh bỏ phiếu bầu cử.



Xã Bình Minh (Kiến Xương) dùng xe lưu động chở hòm phiếu phụ tới từng nhà dân trong khu vực phong tỏa để cử tri bỏ phiếu.